

บทคัดย่อ

ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวจิตรา จงชาณสิทธิ์

ชื่อหัวข้อเอกสาร : แนวทางบริหารการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือเรือชมสวนเลียบ
คลองมหาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงกรอบ/นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย ตลอดจนการกำหนดรูปแบบ กิจกรรม การบริหารจัดการ และการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เกิดอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชน และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถนำผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมและสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบ คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 3 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์มีแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้และปรับวิธีการให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรของการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและหากทุกชุมชนที่มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้และมีทรัพยากรที่เหมาะสมจะจัดการให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวและกระจายตัวทั่วประเทศ ทำให้เกิดชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการท่องเที่ยวหลักของประเทศได้ในที่สุด ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สามารถกำหนดความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เป็นการ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง แทนที่จะกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก และการลงพื้นที่ท่องเที่ยวในระดับชุมชนย่อมต้องใช้บริการของชุมชนในรูปแบบของการรวมตัวของคนในชุมชนในรูปวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ซึ่งชุมชนที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดตั้งในแต่ละชุมชนระดับท้องถิ่นไว้แล้วเข้ามาดำเนินการและกำหนดจำนวนการรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนได้เอง เพื่อให้บริการได้อย่างประทับใจสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ในที่สุด จะเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน